
ข่าวกิจกรรมภาพ 
การลงพ้ืนที่เดินทางไปราชการลงพ้ืนที่หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เพ่ือเตรียมความพร้อม 

ในการจัดสถานที่และเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
กรณีจะจัดท้าโครงการขุดลอกเส้นทางโดยสารทางน้้าในพ้ืนที่ต้าบลเกาะปันหยี จ้านวน 3 เส้นทาง 

 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะปันหยีได้จัดท าเวทีประชาคม

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีจะจัดท้าโครงการขุดลอกเส้นทางโดยสารทางน้้าใน
พ้ืนที่ต้าบลเกาะปันหยี จ้านวน 3 เส้นทาง โดยมีนายอ าเภอเมืองพังงา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการ ตลอดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพ้ืนที ่

โดยนายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอ าเภอเมืองพังงา จึงท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพังงา นายด ารง สินโต นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะปันหยี ว่าที่ร้อยตรี กิตติภูมิ สมัยกลาง 
ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา นายพงศักดิ์ นบนอม ผู้แทนส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า 
ที่ 3 (ตรัง) นายรุจน์ ทองขจร ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.พังงา นายภานุวัฒน์  
ยอดรักษ์ ผู้แทนอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นางธิดารัตน์ แก้วแท้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
ตลอดจนผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสนา พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ (ตามบัญชีรายชื่อแทบท้าย) เข้าร่วม
ประชุม โดยมีประเด็นดังนี้  
1. มีประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม 

1. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีจะจัดท้าโครงการขุดลอกเส้นทาง
โดยสารทางน้้าในพ้ืนที่ต้าบลเกาะปันหยี จ้านวน 3 เส้นทาง 

2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่อย่างไร 
 
2. มีข้อมูลผู้มีส่วนร่วม ดังนี้ 

1. ประชาชนในพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 150 คน 
2. ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 30 คน  
3. ผู้แทนจากเอกชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10 คน 

 
3. สรุปผลข้อมูลจากการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1)  วาระเรื่องเพ่ือทราบ โดยได้น าเรียนที่มีของโครงการขุดลอกเส้นทางโดยสารทางน้ าในพ้ืนที่ต าบล
เกาะปันหยี จ านวน 3 เส้นทาง วัตถุประสงค์ในการประชุมประชาคมเพ่ือเป็นการด าเนินการเพ่ือปฏิบัติตาม
แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548  

2) วาระเรื่องเพ่ือพิจารณา โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
ดังกล่าวว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่อย่างไร 

ผู้แทนเจ้าท่า และผู้แทนส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า ที่ 3 (ตรัง) เห็นว่า โครงการที่จะ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และส านักพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ า ที่ 3 (ตรัง) ได้เคยส ารวจร่องน้ าเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างการของบประมาณด าเนินการ 
แต่คาดว่า น่าจะเป็นงบประมาณใน ปี 2569 

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา แจ้งว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้รับแจ้ง
ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนมาหลายครั้งแล้ว และเห็นว่าหากสามารถด าเนินการได้ โครงการ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน และตนจะตรวจสอบงบประมาณและวิธีการ หากสามารถด าเนินการ



ในเบื้องต้นได้ก็จะรีบด าเนินการในเบื้องต้นให้ก่อน 
ผู้แทนศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.พังงา เห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่

ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่อย่างไรก็ตามเห็นว่า ควรน าบทเรียนที่เคยได้ขุดลอกในพื้นที่
เมื่อประมาณ ปี 2555 มาเป็นบทเรียนด้วย ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้ทรัพยากรป่าชายเลนได้รับความเสียหาย เห็น
ควรด าเนินการเฉพาะจุดที่ตื้นเขยและจ าเป็นต้องขุดลอกจริงๆ  

ผู้แทนอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เห็นว่า สามารถด าเนินการได้ตามแนวทางที่ก าหนด 
ผู้แทน อบต. เกาะปันหยี เห็นว่าควรจัดให้มีโครงการดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

พ่ีน้องประชาชน ซ่ึง อบต. เกาะปันหยีได้รับแจ้งจากพ่ีน้องประชาชนหลายครั้งและได้ท าหนังสือประสานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว เนื่องจากโครงการดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก และหน่วยงานมี
งบประมาณจ านวนจ ากัด แต่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพ่ือผลักดันให้สามารถด าเนินโครงการอันเป็นการแก้ไข
ปัญหาของประชาชน 

ผู้แทนชาวบ้าน เห็นว่า ปัจจุบันชาวบ้านอยากให้มีโครงการดังกล่าว เพ่ือให้สามารถสัญจรได้อย่าง
ปกติ หากสามารถด าเนินการได้ ชาวบ้านทุกคนหวังว่าจะมีโครงการและสามารถด าเนินการได้ 

นายอ าเภอเมืองพังงา เห็นว่า โครงการขุดลอกดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา บนกรอบแนวทางที่สามารถด าเนินการได้ตามที่
ระเบียบกฎหมายก าหนด จึงสรุปประเด็นการขุดลอกไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 

(1) ด าเนินการในระยะยาว โดยงบประมาณของกรมเจ้าท่า ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือขอ
งบประมาณ คิดว่าน่าจะมีโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

(2) ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาพิจารณา
ตรวจสอบงบประมาณ และด าเนินการร่วมกับส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า ที่ 3 (ตรัง) หากสามารถ
ด าเนินการได ้ก็สามารถขุดลอกจุดที่จ าเป็นได้ในเร็วนี้ 

(3) ด าเนินการโดยอ าเภอเมืองพังงาจะน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
โดยงบประมาณของจังหวัดพังงา แต่หากสามารถด าเนินการได้ก็อาจด าเนินโครงการได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ทั้งนี้ การด าเนินการทั้งหมดนี้ ก็อาจด าเนินการเฉพาะบางเส้นทาง หรือบางจุด ที่จ าเป็นต้องขุด
ลอกจริงๆ เนื่องจากหากด าเนนิการทั้งหมดจะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก และต้องด าเนินการตามที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนดให้ด าเนินการได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชน จึงเห็นควรให้หน่วยงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการต่อไป   

ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า ที่ 3 (ตรัง) ได้แจ้งรายละเอียดของโครงการเบื้องต้นให้ที่ประชุม
พิจารณา และประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่จะด าเนินการ  พร้อมทั้งให้
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการที่กรมเจ้าท่าได้จัดท าขึ้นด้วย ส าหรับ ประเด็นการด าเนินการศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องศึกษาและด าเนินการตามกรอบและแนวทางที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด เพ่ือแก้ไขความเดือนร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนต่อไป 

 
4. การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ภายหลังจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะปันหยี 
ได้สรุปผลจากประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลประกอบการพิจารณา
ร่วมด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนต่อไป 

 
 
 



ภาพการลงพื้นที่ 
เดินทางไปราชการลงพ้ืนที่หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567  

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่และเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
กรณีจะจัดท้าโครงการขุดลอกเส้นทางโดยสารทางน้้าในพ้ืนที่ต้าบลเกาะปันหยี จ้านวน 3 เส้นทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


